
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔  ชั้น ๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                                                                                               .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.  นายกนก  คติการ       ประธานกรรมการ 
     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.  นายกมล  จิตระวัง       กรรมการ 
     กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.  นายศุภชัย  บานพับทอง      กรรมการ 
     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔.  นางสาวลดาวัลย์  ค าภา      กรรมการ 
     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕.  นางระวิวรรณ  ชัยกะเสรี      กรรมการ 
     นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
     แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖.  นางวัลภา  ตันวรรณรักษ์      กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 
     แทนอธิบดีกรมการข้าว 
๗.  นายสว่าง  อังกุโร       กรรมการ 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ 
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
๘.  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล       กรรมการ 
     ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
     แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๙.  นายบุญโชว์  สมทรง       กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
๑๐. นายชวลิต  หุ่นแก้ว       กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการ การผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๑. นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์      กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง 



 ๒ 

      แทนอธิบดีกรมประมง 
๑๒. นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย      กรรมการ 
      นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
      แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๑๒. นายเกรียงไกร  พานอ่อง      กรรมการ 
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑๓. นายพิชัย  คณิวิชาภรณ ์      กรรมการ 
      ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๔. นางสาวจุไรรัตน์  อาภานันทิกุล     กรรมการ 
      ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๕. นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย      กรรมการ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย 
๑๖. นายอภิชาต  จงสกุล       กรรมการและเลขานุการ 
      เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ติดราชการ 
๒.   ปลัดกระทรวงพาณิชย์       ติดราชการ 
๓.   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       ติดราชการ 
๔.   อธิบดีกรมหม่อนไหม        ติดราชการ 
๕.   ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ติดราชการ 
๖.   นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช     ติดราชการ 
๗.   นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย      ติดราชการ 
๘.   นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย      ติดราชการ 
๙.   นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล      ติดราชการ 
๑๐. ศาสตราจารย์ จรัญ  จันทลักขณา      ติดราชการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์    ติดราชการ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวภัทรสินี  วารีวนชิ    ส านักงานรัฐมนตรี 
๒.   นางสาวรชันี  เพชรสม    ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.   นางสาวฉัตรประภา  ศรีสวัสดิ์    ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔. นางนารีณัฐ  รุณภัย     รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๕. นางสาวจริยา  สุทธิไชยา    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๖. นางสาวรังษิต  ภู่ศิริภิญโญ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๗. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๘. นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๙. นางสุมนทิพย์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



 ๓ 

๑๐. นางทรัสตรี  จันต๊ะ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๑. นางอาลิสา  จึงพัฒนปรีชา    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๒. นางสาวดวงพร  กลิ่นศรีสุข    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๓. นายสรรเสริญ  ศรีเหนี่ยง    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๔. นางสาวภารดี  ไวยคะณี    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๕. นายเอกราช  ตรีลพ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๖. นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๗. นางวรมา  นพรัตน์     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๘. นายดรงค  ติระด ารงค์กุล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๙. นางสาวมาดี  อโศกธรรมรังสี    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๐. นางสาวชลธิชา  รุ่งรัตน์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๑. นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๒. นางสาวกิตติยา  โอฐสรอ้ยส าอางค์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๓. นางสาวณัฏฐา  มั่นคง    ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๔. นางสาวน้ าใจ  ทัศเกตุ    ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๒๕. นางสาวปริชญา  เชียงอินทร์    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒๖. นางวรางคณา  โตรส     กรมปศุสัตว์ 
๒๗. นางสาวยุพา  สาลานันท์    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒๘. นางสาวอันธิกา  สารกุล    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒๙. นายถกล  ตติยไตรรงค์    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๓๐. นางอรวรรณ  วิชัยลัษณ์    กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓๑. นางพิสมัย  พึ่งวิกรัย     กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓๒. นายวิสุทธ  สุวรรณมณี    สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี -  

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ได้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน ๑๗  หน้า  และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ 
ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ขอแก้ไขตัวเลขในตารางสนับสนุนงบประมาณรายปีของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกร
ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด  หน้า ๒-๑๓ ข้อ ๑.๒ เงินทุนหมุนเวียนจากปีที่ ๑ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เป็นปีที่ ๑ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปีที่ ๒ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และปีที่ ๓ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

มติที่ประชุม   



 ๔ 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมือ่วันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

วาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑  การแก้ไขระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไข
ระเบียบกองทุนฯ โดยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ จ านวน ๔ ฉบับ ในขณะนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ระเบียบที่ ๑ ระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีการแก้ไขใน 
๒ประเด็น คือ  ประเด็นที่ ๑ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารฯ โดยเพ่ิมอธิบดีกรมการข้าว และอธิบดีกรม
หม่อนไหม เป็นกรรมการ  ประเด็นที่ ๒ แก้ไขค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ “ข้อ ๑๐(๖) จากเดิมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุนไม่เกินร้อยละ ๑ ของเงินทุน” แก้ไขเป็น “ข้อ ๑๐(๖) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละ
ปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ ส าหรับค่าใช้จ่าย ดังนี้  (๖.๑) ค่าจ้างชั่วคราว  (๖.๒) 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (๖.๓) ค่าครุภัณฑ์  (๖.๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เห็นชอบ”  ระเบียบที่ ๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  มีการแก้ไขข้อ ๗(๑) และ (๒) จากเดิม ข้อ ๗ 
การเสนอขอใช้เงินกองทุนของโครงการ งาน หรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยมี
องค์ประกอบการพิจารณา ดังนี้ (๑) โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยเกษตรกร ต้องเป็นเกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า และเสนอในนามสถาบันเกษตรกร หรือองค์กร
เกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ (๒) เจ้าของโครงการต้องเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนผ่านส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบตามสายงาน เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรที่
รับผิดชอบก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แก้ไขเป็น ข้อ ๗ การ
เสนอขอใช้เงินกองทุนของโครงการ งาน หรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมี
องค์ประกอบการพิจารณา ดังนี้  (๑) กรณีโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
หรือองค์กรเกษตรกรและภาคเอกชน ซึ่งต้องได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า 
และหากเป็นเกษตรกรต้องเสนอในนามของสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากส่วน
ราชการ โดยผู้เสนอโครงการจะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การใช้เงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  (๒) กรณีโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการ
งาน หรือกิจกรรมที่ด าเนินการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและเป็น
โครงการที่เกิดจากความต้องการหรือการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  ระเบียบที่ ๓ ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก้ไข
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ หมวด ๒ การจ่ายเงิน ข้อ ๑๑ จากเดิมค่าใช้จ่ายในบริหารโครงการให้คิดร้อย
ละ ๓ ของงบประมาณโครงการ เป็น “ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการให้คิดร้อยละ ๓ ของงบประมาณ
โครงการ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร” ระเบียบที่ ๔ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก้ไข หมวด ๑ กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน ข้อ ๔(๓) จากเดิม ข้อ ๔ เงินจ่ายขาด ให้
เฉพาะกรณีหรือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (๓) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานในประเทศ แก้ไขเป็น ข้อ ๔ เงินจ่ายขาด ให้เฉพาะกรณีหรือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (๓) ค่าใช้จ่าย
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน” ตัดค าว่าในต่างประเทศออก และ



 ๕ 

แก้ไขค าสั่ งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่  ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยมี
การเพ่ิมเติมองค์ประกอบ อ านาจ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ โดย เพ่ิมองค์ประกอบ ๒ ท่าน คือ  
ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้แทนโครงการช่วยเหลือ
เพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากกการเปิดเสรีทางการค้า กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เพ่ือให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
FTA  ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่เกิดการซ้ าซ้อน 
นอกจากนี้ได้แก้ไของค์ประกอบของอนุกรรมการฯ จากเดิมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ก าหนดจ านวน 
แก้ ไขเป็น ก าหนดให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่ เกี่ยวข้องไม่ เกิน  ๓ ท่าน  เ พ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยการมอบอ านาจ ให้มีอ านาจขยายระยะเวลาโครงการ  เปลี่ยนแปลงแผน
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระเงินคืน และการใช้เงิน
เหลื่อมปี 
 ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ)  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น าเสนอในครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ 
เม.ย. ๒๕๕๓ หลังจากนั้นในรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ มติดังกล่าวได้มีการรับรองแล้ว ครั้งนี้เป็นการ
รายงานเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ จ านวน ๔ ฉบับ และค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ ๑/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

วาระ ๓.๒ สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน ๖๔๐ 
ล้านบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๔  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้ งสิ้น ๔๘๓,๗๘๕,๕๑๐ บาท  แยกเป็นเงินหมุนเวียน 
๑๔๘,๑๐๔,๑๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๓๓๕,๖๘๑,๖๒๐ บาท  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กองทุนฯได้จ่ายเงิน
เพ่ือด าเนินการตามโครงการรวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๑๖๕,๙๔๘ บาท มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน ๒๓๐,๑๙๕,๙๔๐ บาท ปัจจุบัน กองทุนฯ มีเงิน
คงเหลือ ๑๗๒,๒๒๖,๐๐๒ บาท 
 ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ) สอบถามว่าเงินที่เหลือในกองทุนฯ ๑๗๒ ล้านบาท แล้วขณะนี้
มีโครงการที่รออนุมัติค้างอยู่อีกกี่โครงการ  
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้ตอบข้อซักถามว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มี
โครงการที่คาดว่าอนุมัติคือ โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA งบประมาณ ๑๒๖ ล้านบาท และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ๕๕.๘๙ ล้านบาท จึงมีความจ าเป็นต้องการใช้เงินอีกประมาณ ๑๘๑ ล้านบาท 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบสถานการณ์เงินกองทุนฯ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

วาระท่ี ๓.๓  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  



 ๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในช่วง เดือน ต.ค. ๕๒ – ธ.ค. ๕๓ จ านวน ๑๑ โครงการ 
ได้แก่ 

๑. โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 
ได้ด าเนินการผสมเทียมแม่โคลูกผสมบราห์มันด้วยน้ าเชื้อชาโรเล่ส์ จ านวน ๗,๓๘๙ ตัว คิดเป็นร้อย

ละ ๗๗.๗๘ ของเป้าหมาย ๙,๕๐๐ ตัว ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน ได้ แล้ว ๑๕,๙๑๕ โด๊ส 
จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ โด๊ส  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขุนโคเพศผู้ที่เหลือ ๔๐ ตัว จากการคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นพ่อ
พันธุ์ เพ่ือขาย โครงการมีรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน จ านวน ๕๖๒,๖๔๔ บาท และ
ขายโคขุนคัดท้ิง จ านวน ๑,๕๔๓,๕๑๙ บาท รวม ๒,๑๐๙,๗๘๒.๘๗ บาท ได้โอนเงินคืนกองทุนแล้วจ านวน ๒.๔ 
ล้านบาท 

๒. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 
๒.๑ ด าเนินการก่อสร้างตลาดกลางเสร็จแล้ว  
๒.๒ จดทะเบียนเพื่อรับรองโคพันธุ์ก าแพงแสนแล้ว ๒๐๑ ตัว 
๒.๓ คัดโคเข้าสู่ตลาดเพื่อจ าหน่ายแล้ว ๒๙๙ ตัว 
๒.๔ ให้บริการเกษตรกรและนักศึกษาดูงานและฝึกงาน จ านวน ๖๓๙ ราย   
๒.๕ จัดเตรียมโคเพ่ือไปขายต่างประเทศ จ านวน ๑๐๕ ตัว 

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ  
ไดด้ าเนินการอบรม ๔ หลักสูตร คือ ๑.การเลี้ยงโคเนื้อ ๒. การผสมเทียมโค ๓. ความปลอดภัยของ

เนื้อโคและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และ ๔.การเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้น มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 
จ านวน ๑,๒๘๙  ราย 

 ๓.๑ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๖๒.๙๖ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  
 ๓.๒ เกษตรกรร้อยละ ๙.๖๗ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่ออัตราการผสมเทียมติดสูงขึ้น
จากเฉลี่ย ๓ ครั้ง/ตัว เป็น ๒ ครั้ง/ตัว 

๔. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษามาท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมน าร่อง ๒๐ 

สหกรณ์ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการฟาร์ม พบว่า 
๔.๑ ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   

    ๑) เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมปริมาณ
น้ านมดิบได้ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ กก./ตัว/ช่วงการให้นม  
    ๒) เกษตรกรร้อยละ ๖๐ สามารถลดช่วงห่างการให้ลูกของแม่โคได้ไม่เกิน ๕๐๐ วัน  

๔.๒ ด้านการปรับขนาดฝูงโคนม   
    ๑) เกษตรกรร้อยละ ๙๔ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้เท่ากับ
หรือมากกว่า ๔๐ : ๖๐  
    ๒) เกษตรกรร้อยละ ๙๘ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้เท่ากับ
หรือมากกว่าสัดส่วน ๕๕ : ๔๕ 

๔.๓ ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ านมดิบ  
    ๑) เกษตรกรร้อยละ ๕๘  สามารถด าเนินการปรับปรุงจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวใน
น้ านมดิบไม่ให้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/มล.  



 ๗ 

    ๒) เกษตรกรร้อยละ ๔๐ สามารถด าเนินการปรับปรุงปริมาณของเข็งรวมในน้ านมดิบ
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒.๒๐   
    ๓) เกษตรกรร้อยละ ๘๒ สามารถด าเนินการปรับปรุงจ านวนจุลินทรีย์ในน้ านมดิบให้
มีจ านวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ โคโลนี/มล. 

๔.๔ ด้านรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมได้ร้อย
ละ ๒.๐๙ และมีรายได้สุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๗.๓๙ 

๔.๕ ด้านความพึงพอใจของเกษตรกร เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการตรวจเยี่ยมฟาร์มของ
ทีมที่ปรึกษาคิดเป็นคะแนน ๔.๑๓ หรือร้อยละ ๘๒.๖๐ และมีความพึงพอใจต่อการอบรมจากทีมที่ปรึกษาคิด
เป็นคะแนน ๓.๘๐ หรือร้อยละ ๗๖ เนื่องจากสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้จริง  

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าโคนม และผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด  

๕.๑ ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของน้ านมดิบ   ปีที่ ๑ (๒๕๕๒)  สหกรณ์รวบรวมน้ านมดิบจาก
สมาชิกได้ ๗.๓๖ ตันต่อวัน ห่างจากเป้าหมาย ๑๐ ตันต่อวัน เท่ากับ ๒.๖๔ ตัน เมื่อรวมกับปริมาณที่สมาชิกขาย
โดยไม่ผ่านสหกรณ์อีก ๒ ตันต่อวัน จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๙.๓๖ ตันต่อวัน 

๕.๒ การแปรรูปเป็นไอศกรีม สหกรณ์มีการแปรรูปน้ านมดิบเป็นไอศกรีม ได้จ านวน ๕๐,๙๓๕ 
ถ้วย มูลค่า ๒๐๓,๗๐๔ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ก่อนมีโครงการ คิดเป็นมูลค่า ๑๒๕,๓๖๖ บาท แต่ยังต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ ๐.๗๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๐ ของเป้าหมาย 

๕.๓ การแปรรูปเนื้อโคนม  ท าให้สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน ๕๓๙,๐๕๐ บาท  
  ขณะนี้โครงการยังไม่ได้เบิกเงินปีที่ ๒-๓ ไปใช้ด าเนินการ เนื่องจาก 
   ๑) ปัญหาสุขภาพของหัวหน้าโครงการวิจัย ท าให้การด าเนินการตามแผนปีที่ ๑ ล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
   ๒) เมื่อการด าเนินการล่าช้า การวิจัยประสิทธิภาพการผลิตในปีที่ ๑ จึงยังไม่สามารถ
สรุปผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อในปีที่ ๒ ได้  และยังส่งผลต่อการสรุปผลเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์
ในขั้นสุดท้าย 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้
ด าเนินการในปีที่ ๒ (๒๕๕๓) จึงได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ
ออกไปอีก ๑ ปี  ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือพิจารณา 

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค
ตะวันออก จ ากัด 

๖.๑ ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสุกร เสร็จแล้วเมื่อเดือน ก.พ.๕๓ 
๖.๒ ด าเนินการฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อสุกร และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่

เกษตรกรแล้ว ตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๖๔๐ ราย 
๗.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ 

๘. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา  
๘.๑ เกษตรกรทีเ่ข้ารับการอบรม GAP ๑๗๘ ราย ได้รับการรับรองแปลง GAP แล้ว ๑๗๑ ราย 
๘.๒ จัดท าศูนย์เรียนรู้การผลิตชาอินทรีย์ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ 
๘.๓ หลังมีโครงการ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น 



 ๘ 

     ๑) ชาอัสสัมมีผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๙.๖๑ กก./ไร่ เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม ๓๒.๗๗ กก./ไร่ 
     ๒) ชาจีนมีผลผลิตเฉลี่ย ๔๙๒.๒๕ กก./ไร่ เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ๒๖.๑๐ กก./ไร ่ 

๘.๔ เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากชาอัสสัมเพ่ิมข้ึน ๒๖๘ บาท/ไร่ และจากชาจีน ๖๓๔ บาท/ไร่ 
๙.๕ เกษตรกรขายชาอัสสัมได้ราคาเพ่ิมขึ้นจาก ๘๐ บ./กก. เป็น ๑๒๐ บ./กก. และชาจีนอู่

หลงจาก ๔๐๐ บ./กก. เป็น ๘๐๐ บ./กก. 
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 

๙.๑ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันแล้วจ านวน ๒๓,๑๗๒ ราย     ร้อยละ ๑๑๖ จาก
เป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย 

๙.๒ ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม คือ 
       ๑) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่มีสวนปาล์มอยู่แล้ว ร้อยละ ๙๖ มีการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
      ๒) เกษตรกรรายใหม่ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๓ มีการน าความรู้ไปใช้ในการท า
สวนปาล์ม 

๙.๓ ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมข้ึน ๘๑๐ กก./ไร่ (จาก 
๒,๔๓๐ เป็น ๓,๒๔๐ กก./ไร่) 

๙.๔ ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมลดลง ๓๗๕ บาท/ตัน (จาก 
๑,๗๑๕ เป็น ๑,๓๔๐ บาท/ตัน) 

๙.๕ รายได้สุทธิของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมข้ึน ๓,๐๖๔ บาท/ไร่ 
๑๐. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 

๑๐.๑ ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการ
ผลติกาแฟ โดยการฟ้ืนต้นท าสาวให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายแล้ว ๓๐ ราย 

๑๐.๒ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรับงานข้อ ๑ จากกรมวิชาการเกษตรไป
ด าเนินการต่อโดยเพิ่มเป้าหมายปีที่ ๒ ,๓ และ๔ เป็นเกษตรกร ๒๕๐ ราย 

๓.๓ คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะท าให้ 
       ๑) ผลผลิตของผู้ปลูกกาแฟแปลงเดี่ยวเพ่ิมจาก ๒๐๐ กก./ไร่ เป็นไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กก./ไร่  
       ๒) ผลผลิตของผู้ปลูกกาแฟร่วมกับพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมจาก ๑๔๓ กก./ไร่ เป็น ๑๘๐ กก./ไร่  
       ๓) ปริมาณธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของปริมาณธุรกิจก่อนมีโครงการ  

๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ และกรมการข้าวได้
เบิกเงินจากกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๓ ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดสรรเงินให้จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 
(นครสวรรค์ อ่างทอง สุรินทร์ อุดรธานี และอ านาจเจริญ) เพ่ือด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการแล้ว ดังนี้ 
           ๑๑.๑ การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวดี ผ่านระบบศูนย์ข้าวชุมชน 
            ๑๑.๒ การพัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง โดยการจัดท าศูนย์ข้าว
ต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวชุมชน การพัฒนาระบบการเตียนภัย
ธรรมชาติและศัตรูข้าว การสร้างชาวนาชั้นน า ชาวนามีอาชีพ และชาวนารุ่นใหม่  

ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ) ได้รายงานความคืบหน้าจากการออกไปติดตามโครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางเนื่องจากการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยจึงท าให้มีการด าเนินการโครงการล่าช้า และมีการเข้มงวดใน
การน าโคเข้าไปยังตลาดกลาง กรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขแล้ว ส าหรับ



 ๙ 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ปัจจุบันสามารถส่งออกชาไปยังไต้หวัน และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันมา
แนะน าการปลูกชา  มีการส่งชาออกแล้ว ๒ ตู้คอนเทนเนอร ์ แตม่ีความต้องการถึง ๔ ตู้คอนเทนเนอร ์  
 มติที่ประชุม 

 ทราบ 
วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี   พูนพิริยะทรัพย์)  ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่า
ด้วยการเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๓ ว่าด้วยการเก็บรักษา
เงิน  การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ ข้อ ๑๗ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการซื้อ  การจ้างท าของ  การจ้างเหมาบริการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพ่ืออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  ที่ประชุมเห็นว่าระเบียบกองทุนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฉบับแก้ไขยัง
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว จ านวน ๓ 
อัตรา ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  
พิจารณา ทั้งนี้ให้น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาภายหลังจากที่ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  โดยยกเลิกความในข้อ ๑๐(๖)  แห่งระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  เดิมจาก “ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนไม่เกินร้อยละ ๑ ของกองทุน ” เป็น 
ข้อ ๑๐(๖) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ 
ส าหรับค่าใช้จ่าย  ดังนี้   ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ  
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙ เป็นเงิน  ๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  เป็นเงิน  ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๑  เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  เป็นเงิน  ๑,๑๖๒,๒๘๐  บาท  และ
งบประมาณ  ๒๕๕๓  เป็นเงิน  ๒,๙๐๗,๐๐๐ บาท  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  กองทุนฯ ได้เสนอขอค่าใช้จ่าย
กองทุนเป็นเงิน  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  พิจารณาตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  ดังกล่าว เนื่องจากกองทุนฯ  มีภารกิจที่จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จ านวน ๑๑ โครงการ และมีโครงการที่ขอรับและรอการ
พิจารณาความเหมาะสม และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาโครงการประมาณ ๑๐ 
โครงการ  นอกจากนี้ยังควรให้มีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการประเมินความส าเร็จของกองทุน นับตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุนฯ ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา อีกทั้งยังเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกตามแผนปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของกองทุน รวมทั้งการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ิมขึ้นอีก 
๑ อัตรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน โดยแยกเป็นค่าจ้างชั่วคราววงเงิน ๕๒๙,๔๔๐ 
บาท  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เป็นเงิน ๓,๙๗๐,๕๖๐ บาท  รวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  



 ๑๐ 

 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ  ที่เสนอขอแต่ละ
รายการให้สมบูรณ์  เช่น ระยะเวลาที่จะด าเนินการ  ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรม  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  แล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนประจ าปี 
๒๕๕๔ ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ประจ าปี  ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ดังกล่าวแล้ว เสนอคณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาดังนี้ 
 ๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับ
เป็น ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานกองทุนฯ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔    ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความส าเร็จของกองทุนฯ 
จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ระยะเวลาการจ้าง ๓๐๐ วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง  และให้ผูกพันเงิน
งบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายได้จนถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๕    

๒. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานกองทุนฯ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔    
๓. เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ  มีอ านาจพิจารณาจัดจ้าง 
๓.๑ ที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความส าเร็จของกองทุนฯ   
๓.๒ ที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการให้สถาบันเกษตรกร  
๓.๓ ลูกจ้างชั่วคราว  อัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ  เพ่ือปฏิบัติงานในกองทุนปรับโครงสร้าง

การผลิตภาคเกษตร        
ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ)   ได้ซักถามว่าการเพ่ิมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ได้น าเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาหรือไม ่
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ตอบข้อซักถามไม่ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองโครงการฯ เนื่องจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีมติให้เพ่ิมเติมส่วนของค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วย แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป 

ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ)  ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีงบประมาณอยู่ ๒ ส่วนคือ งบบริหาร
กองทุนฯ และงบจัดจ้างที่ปรึกษาในการท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เป็นผู้
มอบหมายให้ด าเนินการต้องน าเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาก่อน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่า เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ มีการระบุการจัดสัมมนา ๒ ครั้ง ของโครงการปาล์มน้ ามันที่ภาคใต้ และโครงการข้าวที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดของข้อมู ลการจัดสัมมนา 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงให้เพิ่มเติมรายละเอียดของแต่ละโครงการ ว่าจัดสัมมนามีค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยเท่าไร ค่าเช่าเท่าไร ค่าวิทยากรเท่าไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ แต่การประชุมก่อนหน้านี้ ติดที่ ระเบียบยังไม่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ) ได้ซักถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของกองทุน ได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาข้อเสนองานจ้าง (TOR) แล้ว
หรือไม ่

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ตอบข้อซักถามว่ายังไม่ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ 



 ๑๑ 

ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ) ได้มอบมายให้น าค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯพิจารณา และให้ค านึงถึงความแตกต่างในการติดตามประเมินผลของ
ศูนย์ประเมินผลกับ TOR ที่จะจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ 

มติที่ประชุม 
๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔) เพ่ิมเติมจากที่เคยอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ จ านวน ๒,๐๘๓,๐๖๖ บาท ดังนี้  
  (๑) ค่าจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๑๔,๓๖๐ บาท  

(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน ๑,๙๖๘,๗๐๖ บาท 
(๓) ให้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 

 ๒ เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๓ เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ มีอ านาจพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการให้สถาบันเกษตรกร และลูกจ้างชั่วคราว 
อัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
 ๔ ส าหรับค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความส าเร็จของกองทุนฯ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ฯ พิจารณาข้อเสนองานจ้าง (TOR) ก่อน ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างงานติดตาม
ประเมินผลที่ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินการอยู่แล้ว กับ TOR ที่จะมีการจ้างศึกษาใน
ครั้งนี้ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

วาระท่ี ๔.๒   ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจ าปี ๒๕๕๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการประเมินผลการ

ด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๕๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบเกณฑ์ตัวชี้วัด
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ โดยก าหนดตัวชี้วัดกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ 
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน ๑๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน พิจารณาจาก 

    ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้อนุมัติ 
    ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 
    ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๕๔ 

๒. ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ  พิจารณาจาก 
       ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนงาน 
       ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
 ๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พิจารณาจาก 
       ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ แผนปรับปรุงแก้ปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินได้ 
 ๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  พิจารณาจาก 
       ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 



 ๑๒ 

       ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง 
     ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน 

       ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน 
       ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ 
       ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข้อเท็จจริง 
 ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕๑ = ๒.๘๙  (ปีแรกที่เข้าระบบการประเมิน) 
ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕๒ = ๔.๐๓ ผลการประเมินการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕๓ = ๓.๖๕ 
 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ให้บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด และกรมบัญชีกลาง ได้ทราบต่อไป และสาเหตุที่น าตัวชี้วัดมาเสนอที่ประชุมเนื่องจากมีการตกลงภายใน
ระหว่างบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กรมบัญชีกลาง และกองทุนฯ แต่เมื่อมีการส่งข้อมูลตัวชี้วัดมาให้กองทุน
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง และในการก าหนดตัวชี้วัดมีการก าหนดบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็น
ตัวชี้วัดที่ ๔ ซึ่งมีการก าหนดทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด  

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายศุภชัย  บานพับทอง)  ได้สอบถามว่า หัวข้อในการ
ประเมินผล และค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดฝ่ายเลขากองทุนฯ หรือบริษัททริสเป็นผู้ก าหนด ในการก าหนดตัวชี้วัดจะ
เป็นไปตามเป้าหมายของการตั้งกองทุนหรือไม่ จากการให้ค่าน้ าหนักของผลการด าเนินงานด้านการเงิน มี
น้ าหนัก ร้อยละ ๒๐ ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ ร้อยละ ๓๐ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ ๒๐ การพัฒนาทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๓๐ และการก าหนดตัวชี้วัดค่าเกณฑ์วัดที่ระดับ ๓ มีหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดอย่างไร 

ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จ าเป็นที่
จะต้องเริ่มปฏิบัติ เนื่องจากเป็นระบบการควบคุมดูแลการเงิน แต่อาจให้ต่อรองกับทาง บริษัททริสส าหรับค่า
เกณฑ์วัดขอให้เข้าใจน าเข้าสู่ระบบได้ก็ได้คะแนนระดับหนึ่ง เมื่อเข้าใจ เข้าถึงแล้วต่อไปจึงค่อยน าไปสู่ขั้นตอนการ
พัฒนางานต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ในตัวชี้วัดที่  ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มีการ
ตกลงกันแล้วแต่มีการส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผล เพ่ิมอีก ๓ ข้อ คือ การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
จัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล สาเหตุที่ต้องน ามาเสนอเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ เ พ่ือที่จะมีการลงนามระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งไม่ตรงกันกับที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ 

ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง(นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย)  ชี้แจงในตัวชี้วัดที่ ๔ เป็นการวัดกองทุน
หมุนเวียนเหมือนกันทั้งหมดท้ังที่บริษัททริส หรือกรมบัญชีกลางเป็นผู้ประเมิน เนื่องจากต้องการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส าหรับทุนหมุนเวียน ส่วนค่าเกณฑ์การวัดล าดับ ๓ คือ การน าค่าเกณฑ์ที่ท าได้ดีที่สุดมาอยู่ระดับกลาง 
และดูจากผลงานของกองทุนอ่ืนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันใช้เป็นค่ากลาง ถ้ามีปัจจัยภายนอกที่เป็นผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของกองทุน สามารถอุทธรณ์ได้โดยขอมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว (นางวัลภา  ตันวรรณรักษ์) ได้เสนอความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการ ส่วน
เกณฑ์การวัดไปท าความตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง 



 ๑๓ 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบในส่วนของเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลัง โดยบริษัท 

ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอ ส าหรับระดับคะแนน และรายละเอียดการประเมิน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
เจรจากับกระทรวงการคลัง และบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเม่ือได้ข้อยุติแล้วให้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ลง
นามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๔ ต่อไป 

วาระท่ี ๔.๓  แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ปี ๒๕๕๔  
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ได้รายงานความเป็นมาของการจัดท าตัวชี้วัดตามที่ 
Tris ก าหนดให้กองทุนจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพและการให้การประชาสัมพันธ์ในปี ๒๕๕๔ สืบเนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติการของกองทุนฯ ที่ Tris ให้น้ าหนักร้อยละ ๑๐ และก าหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับ ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการคณะท างานได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกองทุนฯ ปี ๒๕๕๔  โดยใช้
ข้อมูลการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ จากการส ารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ปี 
๒๕๕๓ น าเสนอเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพซึ่งฝ่ายเลขาฯได้น าเสนอให้คณะท างานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ครั้งนี้น ามาเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อก าหนดของ Tris 
อีกครั้งเพื่อเป็นการยอมรับตามที่คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพฯ ให้ความเห็นชอบ 
 ประธานกรรมการ (นายกนก  คติการ)  กล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแต่ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ใน
สินค้าที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน เช่น กาแฟ ชา หรือโคเนื้อก าแพงแสนควรจะมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่เราพัฒนาด้านการแข่งขันด้วย เพราะเราเสนอเรื่องประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกองทุนฯ แต่ใน
เรื่องของลูกค้าเข้าถึงสินค้าเราควรจะพัฒนาในส่วนนี้ด้วย 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ปี ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการเสนอ ทั้งนี้ประธานเพ่ิมเติมให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี เข้าถึง
กองทุนฯ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รายสินค้าที่กองทุนฯ ได้จัดสรรเงินส าหรับ
ด าเนินการแล้วจ านวน ๑๐ ล้านบาท 

- จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ เทียบเท่าระดับ ๑ 
- น าเสนอแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ต่อ 
  คกก. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน เดือน มี.ค. ๒๕๕๔  

เทียบเท่าระดับ ๒ 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
  ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

เทียบเท่าระดับ ๓ 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
  ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 

เทียบเท่าระดับ ๔ 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
  ร้อยละ ๑๐๐ 

เทียบเท่าระดับ ๕ 



 ๑๔ 

วาระท่ี ๔.๔ แผนเตรียมความพร้อมในการรองรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้รายงานว่าปี ๒๕๕๔ กระทรวงการคลัง โดย   

บริษัททริส คอร์ปอเรชัน ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานกองทุนฯ ไว้ที่ร้อยละ ๕ ที่จะวัดความส าเร็จในการ
จัดท าแผนโดยใช้เกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพิจารณาวัดจากระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดค่าเกณฑ์วัด ดังนี้ 

- ไม่มีการด าเนินการ เทียบเท่าระดับ ๑  
 - มีการก าหนดคณะท างาน และระบุผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับ ๒ 
 - จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔   เทียบเท่าระดับ ๓ 
 - จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เทียบเท่าระดับ ๔ 
 - จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  เทียบเท่าระดับ ๕ 
  บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ก าหนดองค์ประกอบของแผนการรองรับระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๕๔  ไว้ ๕ ประเด็น ดังนี้ 
     ๑. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของทุนหมุนเวียน 
     ๒. การก าหนดแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุน
หมุนเวียน 
     ๓. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร และพนักงาน
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     ๔. แผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ทุนหมุนเวียนต้องศึกษาแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญใน ๓ ด้าน โดยสามารถเลือก
กิจกรรมในแต่ละด้านตามความเหมาะสมของทุนหมุนเวียน 
   ๔.๑ ด้านประเมินผล เช่น การปรับปรุงขั้นตอนการประเมินผล การใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมิน การปฏิบัติงาน และการน าระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   ๔.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม 
(Training Needs) การจัดท าแผนฝึกอบรมระยะยาว การจัดท าแผนฝึกอบรมระยะสั้น การน า Competency 
มาใช้ในการจัดท าแผนฝึกอบรม การจัดท าคู่มือการสอนงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   ๔.๓ ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง เช่น การก าหนดแนวทางสรรหา
อัตราก าลัง การจัดท าค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์กระบวนการท างานเพ่ือจัดท า
แผนอัตราก าลัง และการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราก าลังของทุนหมุนเวียน เป็นต้น 
     ๕. แผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต้องประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. ชื่อและแผนงานโครงการ ๒.เป้าประสงค์ ๓.หน่วยงานและชื่อผู้ที่
รับผิดชอบ ๔.งบประมาณ ๕.ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ๖.เป้าหมายที่ท้าทาย และ ๗.ตัวชี้วัด
และค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริง 



 ๑๕ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ โดยได้ก าหนดแผนงานภายใต้ ๓ 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการประเมินผล 
       แผนงานที่ ๑.๑ จัดท าสมรรถนะหลักส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
       แผนงานที่ ๑.๒ จัดท าระบบประเมินผลสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แผนงานที่ ๒.๑ การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
       แผนงานที่ ๒.๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
       แผนงานที่ ๒.๓ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างเป็น 
       ระบบและต่อเนื่อง 
       แผนงานที่ ๒.๔ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวางแผนอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง 
       แผนงานที่ ๓.๑ การจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเลขานุการกองทุนฯ 
       แผนงานที่ ๓.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
         แผนงานที่ ๓.๓ การคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคล 
 ส าหรับแผนฯ ประจ าปี ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีการด าเนินงานภายใต้ ๒ ยุทธศาสตร์ ๓  แผนงาน คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการประเมินผล 
       แผนงานที่ ๑.๑ จัดท าสมรรถนะหลักส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
       แผนงานที่ ๑.๒ จัดท าระบบประเมินผลสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวางแผนอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง 
       แผนงานที่ ๓.๑ การจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเลขานุการกองทุนฯ 
  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย)  สอบถามว่า
เจ้าหน้าที่ของกองทุนมีกี่ท่านที่จะปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้ชี้แจงว่าข้าราชการ ๓ คน ลูกจ้าง ๓ คน 
 ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ชี้แจงว่า ใช้ชี้วัดเฉพาะบุคลากร ๓ คน 
ที่เป็นลูกจ้างพนักงานของกองทุนฯ เนื่องจากต้องการผลักดันให้มีการท ากลยุทธ์ของกองทุน ซึ่งกลยุทธ์ของ
กองทุนจะท าได้นั้นต้องต่อยอดจากกระทรวงลงสู่กรม ลงสู่กองทุน ต้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะผลักดัน
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ข้าราชการจะได้เงินเดือนขึ้นหรือไม่ขึ้นนั้นมีตัวชี้วัดรายบุคคล ส่วนของ
กองทุนไม่มีในส่วนนี้ พบข้อเท็จจริงว่ากองทุนบางกองทุนไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน มีแต่ลักษณะงานที่น าไปฝาก
เป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ประธานกรรมการ (ดร.กนก  คติการ)  ให้ความเห็นว่า เป็นการสร้างความมั่นคงของกองทุนเท่ากับ
น าเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เป็นการวางรากฐานของกองทุน ให้เริ่มต้นก่อนกองทุนอ่ืนของกระทรวงเกษตรฯ ที่มี
แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยสรุปแล้วคืออนุมัติและควรท าให้เป็นระบบ 

 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ                 

วาระท่ี ๔.๕ : แนวทางการพิจารณาค่าปรับในกรณีที่ผิดนัด 



 ๑๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้มีบันทึก ที่ กษ ๐๒๐๓/๑๕๔๙ ขอให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน พิจารณาลดและงดเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชางวดที่ ๑ 
และ ๒ ล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน ๑,๘๔๑.๖๘ บาท  เนื่องจากโครงการนี้  สป.กษ. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนกลาง  โดยมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  การส่งเงินเกินก าหนด
เกิดจากขั้นตอนการรับช าระผ่านหน่วยงานกลาง ( สป.กษ. ) จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า  แต่ในขณะนี้ สป.กษ. 
ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้ด าเนินการลดขั้นตอนการท างาน โดยมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  น าส่งเงินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ตั้งแต่งวดที่ ๓ ( ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ) คืน
กองทุนโดยตรง  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ได้อนุมัติเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจาก
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้หน่วยงานต่างๆ ไปด าเนินการ  จ านวน ๖ โครงการ คือ  
โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อก าแพงแสน , โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา , โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง  จ ากัด , โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก  จ ากัด , โครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิตกาแฟแบบครบวงจร  และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้
ชาวนาเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ( AFTA ) ซึ่งโดยระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ หมวด ๒ ข้อ ๘ ( ๒ ) ก าหนดว่า “ หากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถช าระต้นเงินยืมให้เสร็จสิ้นตามแผนการช าระเงินหรือตามก าหนดในสัญญา
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเหตุอันควรที่ไม่ต้องช าระเงินยืมและ
ค่าปรับตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ”  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ได้แก่ ๑. โครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  ได้แก่  กิจกรรมที่ส่งเสริมมีความไม่พร้อมทางด้านเทคนิค ๒. เกิดเหตุ
สุดวิสัย หรือภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ท าให้การด าเนินงานตามโครงการประสบปัญหา ความใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ใน
หลักเกณฑ์  และวิธีการใช้เงินกองทุน ให้น าเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา  และให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  มีโครงการที่ครบก าหนดช าระเงินคืนตามแผน ซึ่งขณะนี้ได้ช าระเงิน
แล้ว  แต่ช าระคืนล่าช้ากว่าแผนการช าระคืน  จ านวน ๒ โครงการ  เป็นเงิน ๑,๔๑๖,๐๘๐.๐๐  บาท  ท าให้มี
การคิดค่าปรับ  จ านวน  ๔,๐๓๔.๕๕ บาท  ได้แก่  โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา  มีค่าปรับ  งวดที่ ๑ เป็น
เงิน ๑,๗๑๘.๓๙ บาท  และงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๒๓.๒๙ บาท  ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยัง
ไม่ได้ช าระ  และโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธ์ก าแพงแสน มีค่าปรับ เป็นเงิน ๒,๑๙๒.๘๗ บาท แต่ได้มี
การช าระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการใช้เงินกองทุนฯ  ฝ่ายเลขาฯ จะ
โอนเงินยืมแต่ละโครงการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะโอนเงิน
ให้กับสถาบันเกษตรกรน าไปด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ  ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้
ด าเนินการโดยตรง เมื่อถึงก าหนดช าระคืนแต่ละครั้ง  หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องไปติดตามเร่งรัดจาก
สถาบันเกษตรกรให้โอนเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลา  ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการไม่เจตนาของ
หน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นกับหน่วยงานในการส่งช าระคืน ฝ่ายเลขาฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา  ให้ สป.กษ. ได้รับการงดเว้นการคิดค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินคืนล่าช้า ของโครงการปรับ
โครงสร้างสินค้าชา งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๗๑๘.๓๙ บาท  และงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๒๓.๒๙ บาท  รวมเป็นเงิน 
๑,๘๔๑.๖๘ บาท  และฝ่ายเลขาฯ  ขอเสนอให้หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ส่งช าระเงินคืนล่าช้ากว่าแผนช าระ
เงินไม่เกิน ๓๐ วันท าการ  นับจากวันที่ครบก าหนดช าระ โดยไม่เสียค่าปรับ 



 ๑๗ 

ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวรัชนี  เพชรสม) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบว่า ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดส่งเงินเข้ามาทางกองคลัง ในขั้นตอนทางการเงิน กองคลังไม่ได้
แจ้งว่าโอนเงินมาแล้วอาจจะเป็นเพราะกองคลังไม่ทราบ ค่าเบี้ยปรับที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน สป.กษ. เอง ซึ่งได้มีการแก้ไขแล้วโดยให้ผู้รับเงินคือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
โอนเงินให้กับกองทุนโดยตรง แล้วแจ้งกองทุนและ สป.กษ. ทราบอีกครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะ
กรรมการฯ  เนื่องจากเป็นความคลาดเคลื่อนของกระบวนการด าเนินงาน  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ให้ข้อสังเกตว่าเนื่องจากกองทุนโอนเงินให้กับ
เจ้าของโครงการโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านส่วนราชการก่อนซึ่งอาจเป็นส่วนราชการเดียวกันแต่การประสานความ
เข้าใจอาจไม่ตรงกันและไม่เข้าใจในระบบ แต่ตอนนี้ได้เกิดค่าปรับขึ้นมาแล้ว หากมีการยกเว้นค่าปรับให้ใน
ขณะทีโ่ครงการโคเนื้อก าแพงแสนช าระคืนมาเรียบร้อยแล้ว ประเด็นก็คือว่าล่าช้ามาจากสาเหตุอะไรก็ตาม หาก
กรรมการยกเว้นค่าปรับให้ สป.กษ. ก็จะไม่เป็นธรรมกับทางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน หรือจะยกเว้นทั้ง ๒ 
โครงการแล้วจะก าหนดค่าปรับเพื่ออะไร 

ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวรัชนี  เพชรสม) ได้ชี้แจงว่ากรณีนี้กลุ่ม
เกษตรกรช าระเงินคืนตรงตามก าหนดระยะเวลา สป.กษ ไม่ทราบว่ากรณีของโครงการก าแพงแสนเป็นอย่างไร 
แต่ในส่วนของ สป.กษ. เกษตรกรช าระเงินคืนตรงตามก าหนดระยะเวลา เพียงแต่กระบวนการโอนเงินคืนให้
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าช้าไป สป.กษ. มีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงกับกองทุนฯ ต้องทราบว่าต้อง
ส่งคืนตอนไหน ก าหนดระยะเวลาการส่งคืนตามแผนการช าระคืนหากส่งตามระยะเวลาไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีการ
เกินระยะเวลาจะมีค่าปรับเกิดข้ึน ประเด็นที่โครงการโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนส่งเงินล่าช้า คณะกรรมการไม่ทราบ
ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร แต่รู้ว่าส่งเงินคืนเข้ากองทุนล่าช้า ค่าปรับก็จะคิดจาก ๓% คูณเงินต้น คูณจ านวนวัน 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ประธานกรรมการ (ดร.กนก  คติการ) ให้ข้อคิดเห็นว่า การใช้งบประมาณต้องมีวินัยทางการเงินอัน
เกิดจาก พระราชบัญญัติงบประมาณของกระทรวงการคลัง ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษากระทรวงการคลังเพราะไปอิง
กับกระทรวงการคลัง เป็นมาตรฐานของข้อกฎหมาย หากมีการจัดการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ตรงนี้คือทางรอด และช่วยสร้างวินัยทางการเงิน 
   ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย  บานพับทอง) ได้ให้ความเห็นว่าถ้าพิจารณา
ในระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงิน หมวด ๒ ข้อ ๘ (๒) ที่ก าหนดว่า 
หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถช าระต้นเงินยืมให้เสร็จสิ้นตามแผนการช าระเงิน หรือก าหนดไว้
ในสัญญา ต้องเสียค่าปรับร้อยละ ๓ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน จากเหตุอันควรที่ไม่ต้องช าระค่าปรับ ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ประธานได้บอกให้ส านักงานปลัดไปพิจารณาทบทวน และได้ชี้ประเด็นว่า การ
เสนอข้อยกเว้นค่าปรับจ านวนเงินประมาณ ๒,๐๐๐ บาท มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร ถ้าไม่มีเหตุผลสมควร ก็ควร
ช าระค่าปรับ 

ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวรัชนี  เพชรสม) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเกิด
จากความคลาดเคลื่อนของกระบวนการท างาน ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เวลาโอนเงินเข้ามาแล้วไม่แจ้ง
ก็จะไม่ทราบว่าเงินโอนมาจากที่ใด เป็นเรื่องของกระบวนการและได้พิจารณาแก้ไขแล้ว เพ่ือให้โครงการนี้
ด าเนินการไปได้โดยให้ทางจังหวัดโอนเงินโดยตรงให้กองทุน แล้วแจ้ง สป.กษ. หากคณะกรรมการฯ มีมติ
อย่างไรขอให้หยุดคิดดอกเบี้ย หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าส านักงานปลัดฯ ต้องช าระค่าปรับก็ขอให้ระบุจ านวน
เงินค่าปรับ แล้วแจ้งส านักงานปลัดฯ ทราบ  



 ๑๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) ได้สอบถามหลักเกณฑ์การคิดค่าปรับ ให้ค านวณถึงวันไหน
ระหว่างวันที่ช าระเงินคืนหรือวันที่คณะกรรมการฯ มีมติในวันนี้ เนื่องจากวันช าระเงินคืนจะมีการหักค่าปรับ
ก่อนซ่ึงจะท าให้มีเงินต้นค้างอยู่  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ชี้แจงว่าพอส่งเงินก็จะหักค่าปรับก่อน ส่วนที่เหลือ
จึงหักต้นเงิน คือโดยหลักการจะหักค่าปรับก่อน ดังนั้นจะเหลือยอดต้นเงินคงค้างอยู่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับส านักงาน
ปลัดฯ ที่ขอผ่อนผันการจ่ายค่าปรับ วัตถุประสงค์จริงๆของเงินกองทุนคือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
วินัยการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็น  แต่วัตถุประสงค์หลัก ก็คือช่วยเหลือเกษตรกร แล้ววินัยทางการเงินเป็นอุปสรรค 
การท างานของกองทุน ก็จะท าให้หน่วยงานต่างฯ ไม่ว่าจะเป็นกรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรไม่ยอมรับ
โครงการต่างๆของเกษตรกรที่เสนอมา จึงเป็นโอกาสที่มาหาข้อสรุปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะด าเนินการอย่างไร จะ
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่ต้องได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะเป็น
ข้อสงสัยของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ มีตัวอย่างหนึ่ง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ขอคืน
เงินเพราะไม่อยากรับภาระเรื่องการเสียค่าปรับ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย  บานพับทอง) กล่าวว่า ฝ่ายเลขาไม่ควรจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงแทนเจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการต้องด าเนินการพิจารณาว่าโครงการมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างไรเรื่องการช าระเงิน ต้องบริหารก าหนดเวลาในการด าเนินงาน โดยช าระเงินยืมก่อนวัน
ครบก าหนด เช่นกรณี สป.กษ. เงินช าระคืนงวดที่ ๓ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงแล้ว คือ ครบก าหนดวันที่ 
๖ กุมภาพันธ์ ช าระคืน วันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ดังนั้นเจ้าของโครงการต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงส่วน
ราชการทุกส่วนราชการที่มีโครงการอยู่ในความรับผิดชอบต้องตระหนักในเรื่องนี้  

ประธานกรรมการ (ดร.กนก  คติการ) กล่าวสรุปว่าที่ประชุมมีความเห็นว่าต้องเสียค่าปรับ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาหารือกับกรมบัญชีกลางและแจ้งให้ส านักงานปลัดทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม  
 ๑. ที่ประชุมมีมติให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งช าระค่าปรับกรณีผิดนัดช าระคืน
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ผิดนัดช าระจนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเงิน จ านวน ๑,๘๗๘.๓๑ บาท โดยให้ได้รับยกเว้นการ
คิดค่าปรับ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ๒. เห็นควรให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นการป้องกันการส่งช าระเงินคืนล่าช้ากว่าก าหนดโดยไม่ถูกปรับ 

วาระท่ี ๔.๖ การเบิกเงินโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ปีท่ี ๒  
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   ได้รายงานความเป็นมาของโครงการปรับโครงสร้าง

สินค้ากาแฟว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ อนุมัติเงินจ านวน ๕๔,๔๔๒,๘๗๐ บาท (เงินยืมปลอด
ดอกเบี้ยจ านวน ๓๑,๒๒๙,๗๐๐ บาท และเงินจ่ายขาดจ านวน ๒๓,๒๑๓,๑๗๐ บาท) เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
ปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ระยะเวลาโครงการ ๗ ปี ระยะเวลาสิ้นสุด ๗ ปี ๖ เดือน โดยมีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

๑.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์       ๓๓,๖๓๗,๓๐๐ บาท 
  - เงินยืมปลอดดอกเบี้ยส าหรับสถาบันเกษตรกรกู้ยืม  ๓๑,๒๒๙,๗๐๐ บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการ     ๑,๔๗๐,๖๔๐ บาท 



 ๑๙ 

  - ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
    วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๙๓๖,๙๖๐ บาท 
 ๑.๒ กรมวิชาการเกษตร    เป็นเงินจ่ายขาดจ านวน   ๒,๙๑๘,๕๙๐ บาท 
 ๑.๓ กรมพัฒนาที่ดิน   เป็นเงินจ่ายขาดจ านวน   ๑,๑๐๔,๙๐๐ บาท 
 ๑.๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นเงินจ่ายขาดจ านวน  ๑๖,๓๘๗,๐๘๐ บาท 
 ๑.๕ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเงินจ่ายขาดจ านวน      ๓๙๕,๐๐๐ บาท 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้โอนเงินตามโครงการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ๒ ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมในปีที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๔๒,๑๘๐ 
บาท แบ่งเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๓๐,๗๖๒,๗๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด จ านวน ๔,๔๗๙,๔๘๐ บาท 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ลงนามในบันทึกค ารับรองผู้เบิกไว้กับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้โอนเงินจ านวนดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) กรมวิชาการเกษตร     ๒,๑๕๕,๗๙๐ บาท 
   (๒) กรมพัฒนาที่ดิน       ๑๒๐,๑๕๐ บาท 
   (๓) กรมส่งเสริมการเกษตร      ๘๙๘,๙๒๐ บาท 

(๔) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟชุมพร จ ากัด     ๑๒,๖๙๒,๗๐๐ บาท 
(๕) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ          ๑๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
(๖) กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จ.ระนอง     ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โอนเงินเพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมในปีที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๖,๙๔๑,๔๓๐ บาท แบ่งเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด จ านวน 
๖,๖๔๑,๔๓๐ บาท  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า เห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรโอนเงินไปให้กรมฯที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะไม่ต้องการแบกรับภาระการเสียค่าปรับจึงขอคืนเงิน
กลบัมาในส่วนของกรมฯ อื่น จ านวนเงินรวม ๖,๒๗๓,๗๗๐ บาท และกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เสนอขอปรับ
คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กาแฟ ตามมติของคณะอนุกรรมการพืช
สวนเม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้พัฒนากาแฟในเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตาม Zoning 
เป็นล าดับแรก พ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นล าดับที่สอง โดยจะไม่ส่งเสริมในพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกป่า ดังนั้น เพ่ือให้
จ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งก าหนดไว้ ปีที่ ๒ จ านวน ๒๕๐ คน ปีที่ ๓ 
จ านวน ๒๕๐ คน และปีที่ ๔ จ านวน ๒๕๐ คน มีปัญหาว่าอาจจะไม่ได้เป้าหมายเท่าที่ก าหนดไว้ กรมส่งเสริมจึง
ขอปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้  

๑. เดิมก าหนดคุณสมบัติเกษตรกรไว้คือ เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ๓ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรท า
สวนเขาทะลุ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด และ กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จ.ระนอง   ขอปรับปรุง
แก้ไขเป็น เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร ๓ แห่งคือเจ้าของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ สหกรณ์ผู้ปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด และ กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร . จ.ระนองและมีพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เข้าร่วม
โครงการเป็นล าดับแรก และเมื่อสมาชิกสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจ านวนให้เกษตรกร
ทั่วไปที่พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ สมัครเข้าร่วมโครงการได้   

๒. เดิมก าหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟมากกว่า ๑ ไร่ และมีจ านวนต้น
กาแฟไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ต้น/ ไร่ ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุต้นกาแฟ ไม่
น้อยกว่า ๘ ปี พื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า ๑ ไร่ โดยต้องเป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๒ (ใบจอง) นส๓ 



 ๒๐ 

นส๓ ก. นส๓ ข. สค.๑ รวมทั้งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ หรือ
กฎหมายอื่น (ก.ส.น. ที่ราชพัสดุ น.ค.๓ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ส.ท.ก. เป็นต้น)   

๓. อายุต้นกาแฟเดิมก าหนดไม่น้อยกว่า ๘ ปี ปรับปรุงเป็น เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะต้องมีต้นกาแฟ
ปลูกอยู่ในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๔ ปี   

เนื่องจากการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ จ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุน
และการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเสนอเรื่องขอเบิกเงินกองทุนจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแนบมติ
คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบการขอเบิก และให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติลงนามในบันทึกค ารับรองตามแนบท้าย
ระเบียบนี้แล้วแต่กรณี การขอสนับสนุนเงินในลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ายขาด แล้วหัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การใช้เงินของเจ้าของ
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป” ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดสรรเงินจ่ายขาดให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วจ านวน 
๙๓๖,๙๖๐ บาท  กรณีท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ประสงค์รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน 
โดยให้แต่ละหน่วยงานขอเบิกจ่ายเงินโดยตรงจากกองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก จะขัดกับเจตนารมย์ระเบียบดังกล่าวข้างต้น ที่ต้องการให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
เบิกจ่ายและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามจากระเบียบของกองทุนข้อ ๑๒ “วิธีปฏิบัติการอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการพัสดุ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด” ฝ่ายเลขาฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นแรกขอ
ความเห็นชอบให้กองทุนฯ จัดสรรเงินให้หน่วยงานโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเด็นที่ ๒  
พิจารณาแก้ไขคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกาแฟที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขอตามที่ได้ชี้แจง
ไปแล้ว ประเด็นที่ ๓ ฝ่ายเลขาฯ ขอเสนอเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการโครงการที่เป็นการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานราชการและมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลัก ว่าหากอนุมัติให้กองทุนฯ จัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยงานสนับสนุนของโครงการกาแฟโดยตรงได้ ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกันเพ่ือไม่ให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการโครงการขอให้กองทุนฯ โอนเงินให้หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการที่ไม่ใช่หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการโดยตรงได้ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากองทุนต้องมีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ หมายถึงการก ากับดูแลการด าเนินการของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ ติดตาม
การช าระคืนเงินยืม ส่วนการที่มีหน่วยราชการเข้ามาท างานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการ จะเห็นได้ว่า
เป็นการจ่ายเงินจ่ายขาด กองทุนสามารถท าบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการได้โดยตรงเพราะจะมีแผนการใช้เงิน
อยู่แล้วว่าแต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าไรโอนเงินให้กับหน่วยงานดังกล่าวได้เลย เมื่อจะเบิกจ่ายก็
ให้ทางกรมฯ รายงานโดยตรงมาที่กองทุนฯ มีแผนงานประกอบที่ชัดเจนแต่ต้องมีหน่วยงานหลักติดตามก ากับ
ดูแลเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการเสนอโครงการขอเงินกู้จากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร เพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ต้องเป็นผู้ด าเนินการติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนและติดตามการส่งคืนเงินให้กับกองทุนฯ ก่อนสิ้นระยะเวลา ส าหรับประเด็นที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอในลักษณะที่
กองทุนฯจะจ่ายเงินให้กับส่วนราชการสนับสนุนสามารถท าบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการได้โดยตรงแต่จะต้องมี
หน่วยงานหลักท าหน้าที่ติดตามเกษตรกรในส่วนของเงินกู้คืนให้กับกองทุนฯ  



 ๒๑ 

  มติที่ประชุม 
 ๑. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการเบิกเงิน
โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ในปีที่ ๒, ๓ และ ๔ จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ได้โดยตรง และให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้กองทุนฯ โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการ โดยยังคงต้อง
รับผิดชอบการก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการควบคุมและก ากับดูแล
การเบิกจ่ายเงิน การส่งช าระเงินคืนของสถาบันเกษตรกรทั้ง ๓ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนด 
 ๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ
แบบครบวงจรตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ 

วาระท่ี ๔.๗ ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  ที่ประชุมเห็นสมควรให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 

วาระที่ ๔.๘  ขอปรับแผนการเบิกจ่ายเงิน  ในการติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อ
ก าแพงแสน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อนุมัติงบประมาณให้
ศูนย์ประเมินผล  ด าเนินการติดตามประเมินผล  โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ด้วย
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ ปี  โดยปีที่๑ – ปีที่๕ ใช้งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนปีที่ 
๖ ใช้งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายเลขาฯ  ได้น าเรื่องขอปรับแผนเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือ
พิจารณา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ที่ประชุมมีมติให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
( ศูนย์ประเมินผล ) เพ่ิมเติมเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้งบประมาณที่เสนอใหม่ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา  เนื่องจากการด าเนินงานในปีที่ ๓ สมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน
ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากการให้บริการสมาชิกที่ก าหนดไว้ ๘ จังหวัด ๑๘ ราย เป็นการ
ให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  เพ่ิมขึ้น ๕ จังหวัด เกษตรกร รวม ๑๐ ราย ท าให้ในปีที่ ๓ มี
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นจากเป้าหมายเดิม เป็น ๒๘ ราย  ซึ่งที่ตั้งของฟาร์มเกษตรกร มีระยะทางห่างไกลค่อนข้างมาก 
ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาการเดินทาง จ านวนวัน และงบประมาณในปีที่ ๓ เพ่ิมขึ้นจากที่ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐  บาท  เป็น ๓๕,๘๕๐  บาท  ศูนย์ประเมินผลได้จัดท ารายละเอียดการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายจริง
โดยมีหลักฐานการเบิกจ่ายประกอบ เนื่องจากโครงการได้ขยายขอบเขตการให้บริการแก่เกษตรกรไปยังผู้เลี้ยงโค
เนื้ออ่ืนๆ นอกจากพันธุ์ก าแพงแสน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลเป็นการออกไปปฏิบัติงาน
จริงในพ้ืนที่ของโครงการด าเนินการประเมินผลเพ่ิมเติมจากระดับ  output เป็นระดับ  outcome ท าให้มีการ
ใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น ศูนย์ประเมินผลจึงขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินในปีที่ ๓ จากเดิมขอใช้งบประมาณ  
๒๐,๐๐๐  บาท เป็น ๓๕,๘๕๐ บาท โดยถัวจ่ายจากงบประมาณในปีที ่๖ ทั้งนีไ้มไ่ด้ของบประมาณของกองทุนฯ 
เพ่ิมแต่อย่างใด 

ประธานกรรมการ (ดร.กนก  คติการ) กล่าวว่าในทางปฏิบัติมีเป้าหมายเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีการเบิก
จ่ายเงินไปก่อนเพ่ือประเมินผลจากเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่ได้มีการเสนอเข้ามาก่อน แต่มีการใช้เงินออกไป
แล้ว   



 ๒๒ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ซักถามประเด็นของค่าใช้จ่ายที่ให้กับหน่วยงาน
รับผิดชอบไปติดตามประเมินผล ทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ภายในระยะเวลา  ๖ ปี  กองทุนโอนเงินให้เป็นรายปี 
หรือโอนงบประมาณทั้งจ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทให้ศูนย์ประเมินผล 

ประธานกรรมการ (ดร.กนก  คติการ) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มแรกของ
กองทุน ระเบียบยังไม่ชัดเจน มีการอนุมัติในปีแรกของโครงการโคเนื้อทั้ง ๓ โครงการ จ่ายเงินเป็นรายปี 
งบประมาณของแต่ละโครงการอยู่ในบัญชีเดียวกันทั้ง ๓ โครงการ  จึงท าให้เจ้าหน้าที่เบิกงบประมาณเกินของ
อีกโครงการ  ภายหลังได้กลับมาตรวจสอบจากการที่ปรับปรุงระบบบัญชี ท าให้ทราบว่าใช้งบประมาณเกินซึ่ง
เป็นเงินของโครงการอ่ืน   

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ซักถามเพ่ิมเติมว่าจากการเบิกจ่ายเงินของทั้ง ๓ 
โครงการเป็นเงินจ่ายขาด การจ่ายเงินทั้ง ๓ โครงการรวมยอดแล้วใช้เงินเกินงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้อธิบายในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ว่าเจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบยอดเงินประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกครั้งที่มีการอนุมัติ
เงินไปให้โครงการแบ่งเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ จัดสรรเงินไปให้เจ้าของโครงการไปใช้ด าเนินการโครงการ  และอีก
ส่วนจัดสรรให้ศูนย์ประเมินผลไปด าเนินการติดตามประเมินผล แต่ในปีแรกมีการอนุมัติ ๓ โครงการ  ทางฝ่าย
การเงินไม่ได้เปิดบัญชีเป็นรายโครงการเป็นบัญชีรวมซึ่งตอนนี้ได้แก้ไขแล้วเป็นบัญชีจ่ายขาดแยกเป็นราย
โครงการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย) ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าการจ่ายงบประมาณได้
ก าหนดกรอบงบประมาณเป็นรายปีไว้ ในทางปฏิบัติการติดตามงานในภาพรวมของโครงการโคทั้ง ๓ โครงการที่
ใช้เงินกองทุนฯ ที่ให้กับศูนย์ประเมินใช้ด าเนินการในภาพรวมปีนั้นไม่เกิน ก็เห็นชอบด้วยแต่ให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ค านวณงบประมาณเกี่ยวกับโครงการโคเนื้อที่จ่ายขาดไปใน ปี ๕๓ ในแต่ละโครงการรวมกันเป็นเงินเท่าไร  และ
เบิกจ่ายจริงเป็นเงินเท่าไร หากไม่เกินงบประมาณรวมก็ให้ถัวจ่ายกันได้ และขอก าชับว่าครั้งต่อไปอย่าให้เกิด
ลักษณะเช่นนี้อีก และมีความเห็นว่าในแต่ละโครงการมีค่าใช้จ่ายจ่ายขาดเพ่ือให้หน่วยงานไปติดตามประเมินผล  
อาจจะตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตามเพ่ือไปติดตามภาพรวมของโครงการทั้งหมด และให้ฝ่ายประเมินผลเป็น
ฝ่ายเลขาลงไปก ากับดูแล จะเป็นการใช้จ่ายเงินทีป่ระหยัดและได้ผลมากกว่า 

มติที่ประชุม 
ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ ๓ ในการติดตามประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ส าหรับโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน จากเดิมจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้น
จ านวน ๑๕,๘๕๐ บาท เป็นจ านวน ๓๕,๘๕๐ บาท ตามท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้ว โดยให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(ศูนย์ประเมินผล) ด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามประเมินผลปีที่ ๓ ที่เกิดขึ้นจริงของ
โครงการด้านโคเนื้อเพ่ือลดผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ
คัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรวมในปีที่ ๓ ที่ศูนย์ประเมินผล ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได้รับอนุมัติของทั้งสามโครงการ โดยให้ถัวจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้  หากเกินให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 
.................................................................... 

 
 นางวรมา  นพรัตน์  ผู้จดรายงานการประชุม 



 ๒๓ 

 เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 
 นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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